

Tài trợ mua xe buýt mới đưa đón học sinh

Ngày 08 tháng Chín, 2023 [Thông tin dành cho truyền thông](#)

Một sáng kiến mới sẽ cho phép các hội đồng trường học mua xe buýt và cung cấp dịch vụ đưa đón cho nhiều học sinh tại Alberta hơn.

Để cải thiện hệ thống xe đưa đón học sinh, giờ đây đã có khoản tài trợ trị giá lên tới 20 triệu đô la dành cho các hội đồng trường học đang tự quản lý việc đưa đón học sinh. Các khoản tài trợ này ước tính có thể hỗ trợ việc mua sắm thêm đến 115 xe buýt mới.

“Chính quyền bảo thủ của Alberta đang thực hiện các bước thực tế để giúp đưa đón nhiều học sinh đến trường hơn. Bằng việc thúc đẩy các khoản tài trợ này, một số trường học có thể mua thêm xe buýt sớm hơn và giúp nhiều trẻ em được tới trường hơn. Điều này sẽ giúp tăng số lượng trẻ em đi xe buýt tới trường, giảm thời gian đi lại và tiết kiệm tiền cho các gia đình tại Alberta.”

Demetrios Nicolaidis, Bộ trưởng Bộ Giáo dục

Chương trình thúc đẩy tài trợ mua xe buýt đưa đón học sinh là một phần của một chuỗi các hành động lớn hơn của chính quyền Alberta để cải thiện hệ thống đưa đón học sinh. Ngân sách 2023 đã tăng 414 triệu đô la cho nguồn tài trợ đưa đón học sinh trong ba năm tới để thực hiện việc cải thiện hệ thống.

Sáng kiến kéo dài một năm này được thiết kế như một chương trình tăng tốc, nhằm thúc đẩy các khoản tài trợ của tỉnh cho các năm tiếp theo, giờ có thể được chi tiêu ngay khi cần thiết. Bên thụ hưởng sẽ thấy các khoản tạm ứng được thể hiện trong các phân bổ nguồn tài trợ trong tương lai, trải đều trong 10 năm.

Tăng tài trợ sẽ cho phép các hội đồng trường học có thể tăng thêm các tuyến xe buýt để hỗ trợ tăng cường đưa đón học sinh do các thay đổi về tiêu chuẩn đưa đón học sinh có hiệu lực từ ngày 1 tháng Chín, năm 2024. Các thay đổi này có nghĩa rằng sẽ có thêm 80.000 học sinh được sử dụng dịch vụ đưa đón của trường học. Trong số đó có 47,000 học sinh mà hiện đang phải tự trả tiền đi lại giờ sẽ đủ điều kiện tham gia chương trình tài trợ đưa đón của tỉnh, tiết kiệm cho các bậc phụ huynh và các gia đình hơn 20 triệu đô la.

Các hội đồng trường học muốn được tài trợ cần nộp đơn đăng ký sớm nhất có thể sau khi họ đã xác nhận kế hoạch mua xe buýt. Đơn đăng ký sẽ được cơ quan có thẩm quyền xử lý ngay khi nhận được. Hạn chót nộp đơn đăng ký là ngày 31 tháng Mười.

Số liệu sơ bộ

- Mỗi chiếc xe buýt đưa đón học sinh có giá khoảng \$170.000.
- Hai mươi tư trong số 63 hội đồng trường học (38 phần trăm) tự điều hành một phần hoặc hoàn toàn hoạt động đưa đón học sinh và có thể đủ điều kiện được tài trợ tạm ứng để mua xe buýt đưa đón học sinh.

Thông tin liên quan

- [Đưa đón học sinh tới trường an toàn và rẻ hơn](#) (ngày 14 tháng Ba, năm 2023)